
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กยท.จ.สตูล ย้้าเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถรับสิทธิ์เพื่อสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ท้ัง

กรณีประสบภัยธรรมชาติและการฌาปนกิจศพ 

 
 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ย้้าเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถรับสิทธิ์เพื่อสวัสดิการแก่พ่ีน้อง

เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งกรณีประสบภัยธรรมชาติและการฌาปนกิจศพ 
วันนี้ (9 พ.ค. 60) นายวิโชค พรหมคงบุญ ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล กล่าวว่า 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีมาตรการกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 
เกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ี อาทิ การส่งเสริมในการสนับสนุนในการปลูกแทน , 
การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา , การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร และ
เพ่ือสวัสดิการแก่พ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งงบประมาณในการสนับสนุนดังกล่าวได้จากค่าธรรมเนียมที่
จัดเก็บจากผู้ส่งออกยางพาราไปยังต่างประเทศ 

ล่าสุดจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว กว่า 2,732,000 บาท (2 ล้าน 3 แสน 7 หมื่น 2 
พันบาท) เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ยอด ณ เดือนเมษายน 2560 จ้านวน 20,000 กว่าคน ซึ่งในกลุ่มดังกล่าว
นี้จะสามารถรับสิทธิ์เพ่ือเป็นสวัสดิการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบรรเทาความเดือดร้อน
กรณีประสบภัยธรรมชาติช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 3,000 บาท , กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าท้าศพ 3,000
ต่อราย , กู้ยืมเพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริมที่อยู่ระหว่างรอการปลูกแทน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
, กู้ยืมเพ่ือปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ท้าสวนยาง และกู้ยืมกรณีรักษาพยาบาลตนเอง 
กรณีเจ็บป่วย 

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนั้น สามารถติดต่อเพ่ือรับสิทธิ์ฯ ดังกล่าวได้ที่ 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล และ การยางแห่งประเทศไทย สาขาละงู ในวันและเวลาราชการ  
 
 

 

http://122.155.92.12/centerWeb/Uploads/Image/2560/05/09/PNOHT600509001007801.jpg


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสาหกิจระยองป๊ิงแปรรูปอาสนะยางพารา ติดแบรนด์ "Kaika" ทะลวงตลาดออนไลน์ 

             

 

แมว้า่ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลติยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลก แตก่ารแปรรปู

ยางพารากลับสวนทาง  ดว้ยอปุสรรคตา่ง ๆ ไมว่า่เรือ่งความยากล าบากของการเขา้ถงึองค์

ความรู ้แหลง่ทนุ เครือ่งจักรทีทั่นสมัย ไปจนถงึการหาตลาดรองรับ จงึเป็นเรือ่งไมง่า่ยที่

อตุสาหกรรมการแปรรปูผลติภัณฑย์างพาราโดยคนไทยจะเบง่บาน แตก็่ใชว่า่จะท าไมไ่ด ้

 

"ศนัสนยี ์เจรญิรมย"์ หรอื ปุ๋ ม ประธานกลุม่วสิาหกจิชุมุชนบา้นเนนิสวา่ง หมู ่6 ต าบลบางบตุร 

อ าเภอบา้นคา่ย จังหวดัระยอง เจา้ของผลติภัณฑจ์ากยางพารา อาท ิทีน่อน หมอน และอาสนะ 

ภายใตช้ือ่แบรนด ์Kaika (ไกก่า) ทีปั่จจบุันเริม่ฮติตดิตลาด ใหส้มัภาษณ์ "ประชาชาตธิรุกจิ" วา่ 

เมือ่ 3 ปีทีผ่า่นมาเป็นชว่งยางราคาตกต า่ ท าใหท้ีบ่า้นซึง่มอีาชพีเกษตรกรรมปลกูยางพารา

ไดรั้บผลกระทบ รวมทัง้การสะทอ้นปัญหาจากชาวบา้นมาใหน้อ้งชายทีเ่ป็นผูใ้หญบ่า้นฟัง จงึเริม่

คดิท าธรุกจิแปรรปูยางพาราขึน้ โดยการรวมกลุม่เป็นวสิาหกจิ เริม่ตน้มสีมาชกิ 15 คน เป็น

คณะกรรมการหมูบ่า้น ใชเ้งนิทนุของครอบครัวน ามาซือ้เครือ่งจักร และสรา้งโรงเรอืนประมาณ 2 

แสนบาท 

ศันสนยีเ์ลา่วา่ แมภ้าครัฐจะหันมาสนับสนุนเรือ่งยางพารามากขึน้ แตเ่รือ่งขอ้มลูตา่ง ๆ เราตอ้งวิง่

หาเอง ใชเ้วลาศกึษาขอ้มลูเป็นปี กระท่ังเจอฝ่ายวจัิยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง การยางแหง่

ประเทศไทย สอนท าน ้ายางขน้ชนดิครมี ซึง่เป็นการผลติน ้ายางขน้ดว้ยวธิทีีไ่มซ่บัซอ้น เพือ่จะ

เป็นวตัถดุบิส าคัญในการแปรรปูท าผลติภัณฑต์า่ง ๆ แตผ่ลปรากฏวา่ยังไมส่ามารถน ามาใชใ้น

งานทีต่อ้งการรายละเอยีดมาก ๆ ไดปั้จจบุันจงึใชว้ธิซี ือ้น ้ายางขน้จากโรงงานมาผลติ 

ขณะเดยีวกัน ก็ทดลองท าน ้ายางครมีไปดว้ย เพราะเป้าหมายของเรา คอื อยากท าน ้ายางครมีใช ้

เองใหไ้ด ้เป็นการแกปั้ญหาดว้ยตัวเอง สามารถรับซือ้น ้ายางสดจากเกษตรกรในหมูบ่า้นไดโ้ดย

ไมต่อ้งใหรั้ฐชว่ยแบบเกษตรกรรุน่เกา่ 

 

http://www.prachachat.net/online/2017/05/14942207671494220790l.jpg


"เราไดข้อ้สรปุวา่จะท าเบาะรองน ัง่และอาสนะเพราะเราฝึกน ัง่กรรมฐานอยูแ่ลว้เลยมอง

สิง่ทีใ่กลต้วัถา้จะท าทีน่อนหมอนก็มโีรงงานใหญ ่ๆ ท าเยอะ เราจะสูเ้ขาไมไ่ด ้ก็พยายาม

หาสิง่ทีไ่มม่ใีครท าและแตกตา่งจากผลติภณัฑเ์ดมิทีม่อียู ่โดยเร ิม่ตน้แบบบา้น ๆ งา่ย ๆ 

น าเตาอบทีใ่ชน้ ึง่เห็ดมาดดัแปลง ปจัจบุนัก าลงัการผลติส าหรบัเบาะรองน ัง่และอาสนะ

ไดว้นัละ 30-40 ชิน้ มที ัง้หมด 9 รุน่ จะท าส าเร็จไวฝ้ากวางขาย และท าตามออรเ์ดอร"์ 

ปัจจบุันเป็นกลุม่ลกูคา้ในประเทศ 100% มทัีง้พระและฆราวาส ลกูคา้ทีอ่าย ุ45-60 ปี โดยขอ้ดี

ของเบาะรองน่ังยางพารา คอื เวลาน่ังจะไมร่อ้น ไมเ่หนยีว และน่ังไดน้าน เพราะมคีวามยดืหยุน่ 

แตพ่ระบางรปูก็ตมิาวา่น่ังแลว้เพลนิ น่ังไดน้านเกนิไปลมืออกจากอารมณ์ แตห่ลายรปูก็บอกวา่

ท าใหน่ั้งไดน้านขึน้ จากเดมิครึง่ชัว่โมงก็น่ังไดเ้ป็นชัว่โมง และเมือ่ออกจากกรรมฐานก็ไมป่วด

เมือ่ย 

 

นอกจากเบาะรองน่ังและอาสนะแลว้ แบรนด ์Kaika ยังมหีมอน และทีน่อนยางพาราดว้ย แตฉ่ีก

จากตลาดใหญโ่ดยท าเป็นทีน่อนแบบพับ 

 

"ธุรกจิถอืวา่เตบิโตเพราะวา่เพิง่เร ิม่ก็ขายดขี ึน้เร ือ่ยๆจากเดมิรายไดเ้ดอืนละ2-3หมืน่

บาท แตเ่มือ่เดอืนมนีาคมและเมษายนได ้7-8 หมืน่บาทแลว้ เดอืนนีลุ้น้ใหไ้ด ้1 แสน

บาท" 

 

อยา่งไรก็ตาม หลายคนกังวลแทนวา่จะมคีนเลยีนแบบ เรือ่งนีเ้จา้ของแบรนด ์Kaika บอกวา่ ไม่

กังวล เพราะวา่ขณะนีถ้อืวา่มเีจา้เดยีวทีท่ าอาสนะจากยางพารา หากบรษัิทใหญ ่ๆ มาท าก็คงจะ

ท าหลากหลาย และปรับใหต้รงความตอ้งการลกูคา้ทันทแีบบเราไมไ่ด ้ทีส่ าคัญกระบวนการท า

นัน้ไมง่า่ยตอ้งอาศัยความช านาญ 

วนันีจ้ากธรุกจิแปรรปูยางกลุม่เล็ก ๆ ปัจจบุันสามารถจา้งแรงงานเย็บปลอกทีน่ั่ง 6 คน คา่แรงชิน้

ละ 60-70 บาท แมว้า่จะยังไมเ่กดิการหมนุเวยีนในหมูบ่า้นนัก เพราะธรุกจิเพิง่เริม่ แตเ่ชือ่วา่อกี 

1-2 ปีจะเริม่เป็นรปูรา่ง และหากท าน ้ายางครมีส าเร็จจะมกีารซือ้น ้ายางสดจากชาวบา้นใน

หมูบ่า้น 1 พันกวา่คนได ้โดยกลุม่จะใหร้าคาสงูกวา่ตลาด 1 บาท ซึง่คอืเป้าหมายของกลุม่ 

 

ศันสนยีเ์ผยอกีวา่ แผนของปีหนา้จะมโีปรดักตอ์อกมาใหม ่เป็นทีน่ั่งส าหรับผูป่้วยทีเ่ป็นออฟฟิศ

ซมิโดรม หรอืผูท้ีน่ั่งท างานนาน ๆ แลว้ปวดหลัง ซึง่อยูร่ะหวา่งการท างานรว่มกับทมีอาจารย์

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

 

ดา้น "ตตยิา เจรญิรมย"์ หรอืเป้ิล ฝ่ายการตลาดแบรนด ์Kaika อธบิายวา่ การตลาดชว่งแรก

เป็นการตลาดแบบปากตอ่ปาก โดยท าตลาดบนออนไลนก์อ่นผา่นเว็บไซต ์

www.kaikarubber.com จดุขายคอื คณุภาพ และความหลากหลายของสนิคา้ โดย 80% 

สามารถตอบโจทยค์นน่ังสมาธไิด ้เรามถีงึ 9 แบบ โดยกลุม่พระสงฆจ์ะใชแ้บบสีเ่หลีย่มมาตรฐาน 

สว่นกลุม่แมช่จีะชอบแบบ 2 พับ พกพาสะดวก 

 

 

 

 



 

"ตลาดเบาะรองน ัง่ขณะนีม้มีาก ย ิง่เศรษฐกจิแย ่ๆ คนยิง่ตอ้งสงบใจมากขึน้ ตอ้งน ัง่

สมาธกินัมากขึน้ การเตบิโตตอ้งบอกวา่ ลกูคา้คอลอนิเยอะมาก จากการบอกปากตอ่

ปาก เราเร ิม่การตลาดจากเพือ่นเรา"  

 

สนนราคานัน้ตตยิาบอกวา่ ตอ้งการใหค้นใชก้ันท่ัวไป ไมท่ าราคาแพงมากเฉลีย่ 350-1,200 

บาท และมสีนิคา้พเิศษราคา 2 พันกวา่บาททีใ่ชย้างเยอะ ส าหรับคนทีม่นี ้าหนักมาก โดย

คณุสมบัตขิองยางพาราเวลาน่ังจะไมย่บุตัวทันท ีจะมคีวามยดืหยุน่ ไมร่อ้นเหมอืนกับแบบเดมิ ๆ 

ทีเ่ป็นฟองน ้าหุม้หนัง ทีเ่วลาน่ังจะมเีหงือ่ออกตามขอ้พับ แตเ่บาะยางพาราจะเย็น เนือ่งจากยาง

ของเราเป็นยางตฟีอง เวลาเทลงแมพ่มิพจ์ะเกดิฟองอากาศ ท าใหอ้ากาศถา่ยเท และหุม้ดว้ยผา้

ฝ้าย ผา้กันไรฝุ่ น มทัีง้แบบธรรมดาและกันน ้าเขา้ สามารถน าไปใชส้มบกุสมบันได ้

 

แมว้า่ความนยิมสัง่ซือ้ออนไลนจ์ะเพิม่สงูขึน้ แตปั่จจบุันยังมคีนทีต่อ้งการเลอืกสนิคา้ดว้ยตัวเอง 

ขณะนีจ้งึมองหาหนา้รา้นในกรงุเทพฯดว้ย ระหวา่งนีไ้ดฝ้ากวางขายตามสหกรณ์ รา้นคา้ของวดั

ตา่ง ๆ โดยการแนะน าของครบูาอาจารย ์

 

"ตอนนีเ้ราถอืวา่ยังเดนิเตาะแตะในตลาดในประเทศ เพราะเรายังไมพ่รอ้มในไลนผ์ลติ คอืการ

ผลติของเรายังมเีออรเ์รอรเ์สยีหายอยูเ่ยอะ เมือ่ไหรเ่ราผลติไดเ้ต็มสปีด เราก็พรอ้มเดนิออก

ตา่งประเทศ ลา่สดุไดค้ยุกับพระพมา่ไวแ้ลว้ เพราะทีพ่มา่จะเป็นตลาดใหญส่ าหรับอาสนะ 

วางแผนวา่ปลายปีจะไปดตูลาดอกีครัง้" 

 

ถอืเป็นกลุม่คนรุน่ใหมท่ีน่า่สนบัสนนุ เพราะไมเ่พยีงเป็นการพฒันาใหท้อ้งถ ิน่เตบิโต

เทา่น ัน้ แตย่งัสรา้งความคกึคกัใหเ้กดิข ึน้ในตลาดแปรรปูยางพาราอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. ร่วมกจิกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2560 หวังรณรงค์ให้คนไทยทุกคนรัก และหวง

แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากจีทูจี ข้าว เรือด้าน้้า & รถไฟ ถึงดุลการค้าไทย-จีน 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 18 เมษายน ที่ผ่านมาให้ กองทัพเรือจัดซื้อ เรือด้าน้้าหยวนคลาด เอส 26 T ( Yuan class 

S 26T) จากจีน 1 ล้า วงเงิน 1.35 หมื่นล้านบาทในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี โดย พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ์ รอง

นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม น้าวาระเข้าท่ีประชุมด้วยตนเอง ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

มากมาย โดยเฉพาะเรื่อง ความเหมาะสมต่อแผนการจัดซื้อท่ีใช้งบประมาณสูงและมีภาระผูกพันนานถึง 7 ปี ขณะที่สภาวะ

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวไม่เต็มที่ ชาวบ้านยังบ่นเรื่องปัญหาปากท้อง หาก การตัดสินใจซื้อเรือด้าน้้าของรัฐบาลครั้งนี้ไม่เพียง

เกี่ยวพันถึงประเด็นดังกล่าวเท่านั้น หากยังผูกโยงถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วย 

 

กระทรวงหลาโหม น้าโครงการจัดซื้อเรือด้าน้้าของกองท้าเรือเสนอที่ประชุมครม.เมื่อปี 2558 ก่อนครม.มีมติให้ศึกษาเพิ่มเติม

ก่อนท่ีครม.จะอนุมัติแผนการจัดซื้อดังกล่าว (18 เมษายน )ในที่สุด เป็นการเคลื่อนไหวท่ีคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ ไทย-จีน ก้าลัง

เจรจา โครงการรถไฟไทย-จีน และการซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกันอย่างเข้มข้น แม้ที่ผ่านมาไม่มีตัวแทนจากฝ่ายรัฐทั้งไทย จีน

ออกมายอมรับว่า โครงการซื้อขาวจีทูจี กับ โครงการรถไฟไทย -จีน และแผนการจัดซื้อเรือด้าน้้าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ท่าทีของ

ผู้น้ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาบ่งช้ีว่า ทั้ง 3 โครงการมีความเกี่ยวข้องกัน 

พล.อ.ประวิตร รองนายกฯออกมาพูดว่าสนใจซื้อเรือด้าน้้าจากจีนราวเดือนพฤษภาคม (2558) เดือน มิถุนายน ถัดมา 

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือด้าน้้า(กจด.)รายงานผลการคัดเลือกแบบ จากนั้น วันท่ี 5 กันยายน ปีเดียวกัน (2558) 

พล.อ.ประวิตร รองนายกฯให้สัมภาษณ์หลังจากเยือนจีน (2-5 กันยายน 2558) ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปจีนครั้งคนได้พบกับ

นายกฯจีน(นายหลี่ เค่อ เฉียง ) ได้คุยกันเรื่อง รถไฟ ข้าว ยางพารา และกล้วย ซึ่งตนจะน้าผลการเดินทางครั้งนี้ไปรายงานต่อ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายพืชผลเกษตร แม้พล.อ.ประวัติ ไม่ได้กล่าวถึง”เรือด้าน้้า”

ในการแถลงหลังการเยือนจีน แต่แผนการจัดซื้อท่ีคืบหน้ากระทั่งมีมติครม.เมื่อวันท่ี 18 เมษายน ที่ผ่านมาบอกเป็นนัยๆว่าการ

เดินทางไปจีนหลายครั้งในช่วงปีเศษท่ีผ่านมาของพล.อ.ประวิตรคงไม่ได้คุยแค่เรื่องขายข้าว ขายยาง หรือรถไฟเท่านั้น 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 จีนโดย Cofco(รัฐวิสาหกิจน้าเข้าข้าว) ได้ลงนามกับ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะซื้อข้าว 

ฤดูกาลผลิตใหม่ 1 ล้านตัน(เดิมตกลงซ้ือแล้ว 1 ล้านตัน) ส่งมอบงวดละ 1 แสนตัน และการยางแห่งประเทศไทย ได้

ท้าเอ็มโอยูกับ Sinochemที่จะซื้อขายยางอีก 2 แสนตัน 

 

อย่างไรก็ดี เอ็นโอยู ขายข้าวขายยางกับจีน เงียบไปพักใหญ่ ตัวแทนฝ่ายจีนเลื่อนการเจรจาซื้อข้าวจากไทยโดยอ้างความไม่

พร้อม ไล่เลี่ยกับ โครงการรถไฟไทยจีนไม่คืบหน้า จากสาเหตุไทย-จีนไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการร่วมทุน และการ

เดินทางเยือนจีนครั้งท่ี 4 ในรอบ 2 ปี (12-13 ธันวาคม 2559) พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า มีก้าหนดพบ 

นายกรัฐมนตรีจีน และจะมีการพูดคุยเรื่องสินค้าเกษตรที่ผ่านมายังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควรรวมทั้งเรื่องรถไฟไทย-จีน 

 

 



ส้าหรับความคืบหน้าเอ็มโอยูข้าวไทย-จีน จีนสั่งซื้อข้าวจากไทย งวดแรก (แสนตัน) ไปแล้ว เมื่อเดือน ตุลาคมปีที่ผ่านมา หรือ 

เกือบ 1 ปีนับแต่สองฝ่ายลงนามร่วมกัน สถานการณ์ล่าสุดนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ บอกกับ”

ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จะเร่งส่งมอบแสนตันที่ 4 ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยการซื้อ-ขายจะเจรจาเป็นคราวๆไปเนื่องจากราคาข้าว

แต่ละช่วงไม่เท่ากัน และเธอยอมรับว่าไทยถูกกดราคา(ข้าว) 

 

หากมองเรื่องข้างต้นในเชิงการค้า มูลค่าข้าวสารที่จีนจะซื้อจากไทย ถ้าเฉลี่ยจากราคาขายข้าว 5% งวดแรกกับงวดที่สาม 

(399+386 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) เฉลี่ยเท่ากับ 392.5 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หรือ 13,502 บาทต่อตัน( อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันท่ี 3 พฤษภาคม ) ข้าว 1 ล้านตันที่จีนจะซื้อจากไทยมีมูลค่าราว 1.352 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับราคา เรือด้าน้้าหยวน

คลาส 1.35 หมื่นล้านบาท โดยบังเอิญ 

 

ตามฐานข้อมูลข้างต้น หากพล.อ.ประวิตร รองนายกฯ สามารถพูดคุยกับจีน ให้สั่งซื้อข้าวจากไทยล่วงหน้าเพิ่มอีก 1 ล้านตัน 

(ตามสัดส่วนท่ีไทยจะต้องซื้อเรือด้าน้้าหยวนคลาสอีก 1 ล้า) นอกจากสร้างเสถียรภาพ ราคาข้าวในประเทศแล้ว ยังช่วย

คลี่คลายข้อสงสัย ของสังคมว่าท้าไม? มติซื้อเรือด้าน้้าจึงป็นเรื่องลับมากฉบับมุมแดง ท้าไมต้องต้องประชุมตอน พล.อ.ประยุทธ์ 

นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ ? ท้าไมต้องเป็นเรือด้าน้้าเมดอินไชน่า? หากจีนยังไม่พร้อมซื้อข้าวจากไทยเพิ่ม รัฐบาลควรต่อรองเสนอ

สินค้าอ่ืนให้จีนพิจารณาเพิ่มเติม 

 

อย่าลืมว่าปัจจุบันไทยขาดดุลการค้าจีน และขาดดุลการค้าต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ณ สิ้นปี 2559 ไทย ขาดดุลการค้าจีน 6 

แสนล้านบาทโดยประมาณ โดยไทยน้าเข้าจากจีนมูลค่า 1.403 ล้านล้านบาท และส่งออกไปจีน 8 แสนล้านบาท ปีน้ีหลังไทย

สั่งซื้อ เรือด้าน้้าหยวนคลาส 1 ล้า รวมทั้งรถถังชุดใหญ่ที่สั่งมาประจ้าการไปก่อนหน้าน้ี แล้ว ตัวเลขขาดดุลการค้าของไทยต่อ

จีนย่อมเพิ่มขึ้น มิติด้านความมั่นทะเลไทยต้องมีเรือด้าน้้าไว้ปกป้องอธิปไตย เช่นเดียวกับมิติทางเศรษฐกิจ ขาดดุลการค้าต้อง

ได้รับการดูแลให้สมดุลเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


